

สารสัมพันธ์

ส่วนพัฒนาการศึกษา

รายเดือน
ฉบับปฐมฤกษ์ (กันยายน 2553)

บรรณาธิการ

“สารสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา” เป็นจดหมายข่าวที่ส่วนพัฒนานักศึกษาจัดทำท่ามกลางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งครบรอบ 12 ปี แห่งการตามรอย แม่ฟ้าหลวง สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า “ปลุกป่า สร้างคน” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพและคุณธรรม ในการก้าวสู่พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ต่อไป

สารสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วมหาวิทยาลัย และในสังคมรอบตัวให้กับผู้อ่าน โดยเฉพาะนักศึกษาที่สนใจติดตามเรื่องราวในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้นักศึกษามุ่งสู่ความสำเร็จ แห่งการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และคุณค่าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในโอกาสนี้กองบรรณาธิการ ใคร่ขอเชิญชวนนักศึกษากลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา และผู้รักในกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์และยังประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาทุกท่านได้ใช้พื้นที่ “สารสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา” เป็นช่องทางสื่อสารต่อสาธารณชน ต่อไป แล้วพบกันในปีฉบับต้อนรับปีใหม่อีกครั้ง..



วีระชัย เจริญจิตติชัย

คนเก่ง มฟล.



นางสาวสุทธินิ แจ่มนิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 16 ธ.ค.53

นางสาวธันยมนย์ พูลละผลิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน-จีน ระหว่างวันที่ 18 พ.ย.-3 ธ.ค.53

มฟล.จับมือกรมทางหลวงและ อบต.ท่าสุด จัดทำโครงการ เขตปลอดภัย : Safety Zone เทศพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า

เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 110 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำ “โครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมใจชุมชน สร้างความปลอดภัยทางถนน (เขตปลอดภัย : Safety Zone) ทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้า ครอบรอบวันพระราชสมภพ 110 ปี” ขึ้น โดยการปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง โดยแขวงทางเชียงราย ที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และต่อจากนั้นจะเป็นกิจกรรมการณรงค์ส่งเสริมในด้านการขับขี่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานต่างๆและชุมชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ



กระทงใหญ่ มฟล.คว่า 2 รางวัล

ชนะเลิศกระทงและขบวนแห่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) คว่าสองรางวัลชนะเลิศในการประกวดกระทงใหญ่ ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงราย เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รางวัลชนะเลิศได้แก่ ที่หนึ่งประเภทขบวนแห่กระทงสวยงาม และ ที่หนึ่งประเภทกระทงสวยงาม ซึ่งรางวัลที่ได้รับนั้นเป็นความภาคภูมิใจของชาว มฟล. ทุกคนที่ได้มีความร่วมสร้างกระทงและขบวนที่มีความสวยงามเช่นนี้ออกสู่สายตานักท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทงของจังหวัดเชียงราย



เด็กๆจะทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่ระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

(พระบรมราชาบาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจำปี 2521)

ปฏิทินกิจกรรม

เดือน ธันวาคม 2553

วันที่ 29 พ.ย.—5 ธ.ค. 53 สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนร่วมตั้งปณิธานทำความดีถวายในหลวงและกิจกรรมส่งการ์ดอวยพรให้กับคุณพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 1 ธ.ค.53 กิจกรรมอธิการบดีพบนักศึกษาทุนการศึกษา

วันที่ 29 ธ.ค.53-4 ม.ค.54 โครงการเที่ยวปีใหม่ปลอดภัย นักศึกษาร่วมใจป้องกันภัยจรจร



Lecture นอกห้องเรียน..

“สร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม”

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้จะขอแนะนำเรื่องการแต่งตัวอย่างไรให้เราดูดีมีสง่า สะอาดตาคนรอบข้าง และให้ถูกกาลเทศะ โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวของคุณผู้หญิงที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆ ยิ่งตอนนี้แฟชั่นเกาหลี ในไทยจะมีความนิยมกันมาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ทรงผม วิทยุณยุคนี้ต่างประโคนหมโรงแต่งตัวแข่งกันซะเต็มที่ยิ่งถ้าไปเดินตามสวนจตุจักร ตามห้างสรรพสินค้า จะเห็นวัยรุ่นเค้าแต่งตัวกันแปลกๆ แตกต่างกันไป อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ใคร สไตล์มัน แต่จะว่าไปก็ดูมีลีลาแปลกตาดีเหมือนกัน การนำแฟชั่นก็หนีไม่พ้นคิรา เพื่อเป็นจุดขายของตัวเอง แต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหากดารารองงานที่เค้าจะต้องแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะ อย่างเช่น งานประกาศรางวัลผู้หญิงก็จะแต่งตัวชู้ดราตรีแล้วแต่ใครออกแบบมาอย่างไร อาจดูให้เซ็กซี่เพื่อดูโดดเด่นแต่ไม่ให้น่าเกลียด หากน่าเกลียดจนเกินงามก็มักโดนประชาชนแบนเห็นซัดๆ แบบมาไว้ไปไว้ ส่วนผู้ชายมักจะใส่สูทสากล ผูกไทด์ เพื่อให้ดูดี อาจเป็นสูทแฟนชั่นเก่าๆ แต่ดูแล้วสุภาพ ดังนั้นก่อนที่เราจะแต่งตัวอย่างไรก็ขอให้ดูรูปร่าง และใบหน้าด้วย เพื่อไม่ต้องให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์เรา อีกอย่างการแต่งตัวจะให้ดูดี เราก็ต้องดูจากบุคลิกเราด้วย ว่าควรแต่งแบบไหนถึงจะเหมาะสม ส่วนชุดที่ไม่ควรนำแฟชั่นเลย คือ ชุดนักศึกษา ความเป็นนักศึกษาจะดูสง่างามได้โดยไม่ต้องนุ่งน้อยห่มน้อย ผู้หญิงจะดูดีก็ต้องรู้จักวางตัว หวงตัว แค่นี้คุณก็แต่งตัวให้ดูดีเข้ากับบุคลิกภาพของคุณได้ เรื่องเล็กๆ นิดเดียวถ้ารู้จักใส่ใจตัวเอง

By ธีรชาติ ปัทมาลัย



เรื่องเล่านักศึกษา.



วันนี้มีโอกาสไปเที่ยวมอ (เอ๊กๆ ไปประจำ) มอเราโตขึ้นมากจริงๆ จากรั้วสังกะสี ดินแดง ดึกที่มีไม่กี่ตึก วันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ความเจริญที่เข้ามามากมาย ผู้คนมากหน้าหลายตา หลังจากเดินเล่นแถวสระน้ำได้สักพัก (นึกว่าตัวเองเป็นพระเอก MV เหมือนสมัยเรียนวิซามลดี) ก็ไปเดินดูเขารับน้องเข้าซุ่มกัน วินาทีแรกที่เดินเข้าไป น้องๆ ยกมือไหว้ “ที่ครับ/คะ สวัสดีค่ะ/ครับ” (โอ้ น้องจำเราได้) ความรู้สึกนั้นทำให้เรานึกถึงสมัยที่เรายังเป็นน้องมีพี่ๆ มากอยุ่ดูแล (คิดถึงพี่ๆ จัง) หลายๆ ครั้งที่ต้องท้อใจ หลายๆ ครั้งที่ต้องหมดกำลังใจ พอได้คิดถึงภาพเก่าๆ มันก็ทำให้เรายิ้มได้เสมอมีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรคที่รอเราอยู่มากมาย พุดมาถึงตรงนี้ก็คิดถึงค่าๆ หนึ่งที่พี่เคยสอนเราไปแล้ว บ่นอีก สอนแล้วสอนอีก แต่เราก็ไม่เคยที่จะเข้าใจมันสักที จนวันนี้ พี่ทำให้ผมเข้าใจและรู้ซึ่งถึงคำนี้ SOTUS !!!!!.....

นี่คือ บางส่วนของความรู้ที่จากรุ่นพี่ IT46 อยากรู้อเรื่องราวเป็นไงติดตามได้ที่

MFUZONE.COM นะคร้าบ (<http://www.mfuzone.com/news.php?id=976>)